



ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชุมพร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่สรรหา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชุมพร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติและได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการทดสอบ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่เสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากหอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว ไม่มีความพร้อม คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชุมพร ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดวันที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและมีระยะเวลาในการศึกษาเส้นทางในสถานที่ที่เปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่พุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำหรับรายละเอียดอื่นยังคงให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิชาติ สารบรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชุมพร